

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายนี้ถือเป็นนโยบายพื้นฐานของบริษัทว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในขณะถือครองข้อมูลที่เป็นความลับ

โดยนโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับคณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยทุกท่าน คณะผู้บริหาร และพนักงานในตำแหน่งหลักสำคัญในบริษัท พนักงานบริษัททุกท่าน (รวมถึงคณะผู้บริหาร) ผู้อยู่ภายใต้การปฏิบัติตามนโยบายนี้จะได้รับการระบุว่าเป็น “พนักงานผู้ได้รับการแต่งตั้ง”

เวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

พนักงานผู้ได้รับการแต่งตั้งทุกท่านห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ปฏิบัติ ดังนี้

(ก) ช่วงเวลาห้ามซื้อขายรายไตรมาส

ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงสองสัปดาห์ก่อนวันประชุมคณะกรรมการประจำแต่ละไตรมาส จนถึงวันสิ้นสุดวันทำการถัดไป ตามซึ่ง ผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสนั้นได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะเสร็จสิ้นแล้ว เนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่พนักงานผู้ได้รับการแต่งตั้งทุกท่านมีข้อมูล หรืออาจเข้าถึงข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทที่ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ

(ข) ช่วงเวลาห้ามซื้อขายอื่นๆ

อาจมีบางช่วงที่มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท (เช่น การควรวรมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือมีแนวโน้มเข้าซื้อกิจการ หรือการพัฒนาสินค้าใหม่) ที่ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ในช่วงขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา บริษัทอาจทำการกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งพนักงานผู้ได้รับการแต่งตั้งห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หากมีกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายเป็นกรณีพิเศษขึ้น บริษัทจะทำการแจ้งต่อพนักงานผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นลำดับต่อไป

ช่วงเวลาในการซื้อขาย

พนักงานผู้ได้รับการแต่งตั้งสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลานอกเหนือจากช่วงเวลาห้ามซื้อขายได้ กล่าวคือพนักงานผู้ได้รับการแต่งตั้งสามารถกระทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ทำการถัดไปหลังจากวันปิดประชุม หลังจากข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาสนั้นๆ ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะแล้ว โดยถือเป็นวันสิ้นสุดช่วงห้ามซื้อขายสองสัปดาห์ก่อนการประชุมคณะกรรมการแล้ว ถึงกระนั้น ในช่วงเวลาที่อนุญาตให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ พนักงานผู้ได้รับการแต่งตั้งก็ไม่ควรทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าข้อมูลได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะแล้ว หรือไม่ได้เป็นข้อมูลภายในแล้ว

พนักงานผู้ได้รับการแต่งตั้งที่ประสงค์จะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องทำการแจ้งต่อคณะกรรมการอย่างน้อย 24 ชั่วโมงทำการ ก่อนที่จะทำการซื้อขาย โดยสามารถเขียนความประสงค์ผ่าน นางสาวสมใจ จารุกิจจรรุญ เลขานุการบริษัท ได้ที่ somjai@tatasteelthailand.com หากไม่ได้รับการตอบรับโดยการเขียนผ่าน อีเมล (e-mail) ภายใน 24 ชั่วโมง ให้ถือว่าคำขอได้รับการอนุมัติแล้ว

การรับทราบและรับรองนโยบาย

ลงนามด้านล่างเพื่อเป็นการรับทราบนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยผู้ที่ลงนามจะถือว่าได้อ่านและเข้าใจในนโยบายข้างต้น และยินยอมภายใต้การกำกับดูแลตามนโยบายตลอดเวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์และข้อมูลที่เป็นความลับที่ไม่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะ

(ลงนาม)

(ชื่อ - นามสกุล ตัวบรรจง)

วันที่: